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ประธานได้อนุญาตให้ท่ีประชุมปรึกษาหารือ เพื่อนําปัญหาและข้อสังเกตของ
สมาชิก ฯเสนอฝ่ายบริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑ 
ชั่วโมง 

จากนั้นเมื่อครบองค์ประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมเริ่มท่ีระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถามสด 

กระทู้ถามสดที่ ๑ เรื่องนโยบายของรัฐบาลในการกํากับดูแลการบริหารงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถามโดยนายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปัตย์ ถามว่าสืบเนื่องจากนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมซึ่งได้ถูกกล่าวหากรณีหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพและมีแบคลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยแต่รองนายกรัฐมนตรีร้อย
ตํารวจเอกเฉลิม บํารุงกลับให้เข้าพบที่ห้อง ๓๓๐๑ อาคารรัฐสภา ๓ ท่ีรัฐสภาเมื่อวันที่ 
๑๙ มกราคมที่ผ่านมา อยากถามว่าในฐานะที่กํากับดูแลสาํนักงานตํารวจแห่งชาติเหตุใด
จึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเข้าพบ เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณ
ให้ตํารวจไม่กล้าจับกุม และอยากทราบว่าปัจจุบันความคืบหน้าของคดีดังกล่าวเป็น
อย่างไร 

ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงว่ามีการร้องทุกข์
คดีดังกล่าวจริง แต่ถือเป็นความเห็นของท่านว่าเขามีความผิด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติการ
สอบสวน และรัฐบาลที่แล้วก็บอกวา่นายโรเบิร์ตเป็นบุคคลเฝ้าระวัง อยู่ในเกณฑ์ไม่ควร
ให้เข้าในประเทศไทย เพราะมุมมองของท่านเป็นอย่างนั้น แต่เมื่อเปลีย่นรัฐบาล 
คณะกรรมการพิจารณาบุคคลเข้าเมือง กองบัญชาการตรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม.ก็ถอด
ข้อยกเว้นและอนุญาตให้นายโรเบิร์ตเข้าประเทศไทยได้ ดังนั้นเขาจงยังไม่ได้เป็นผุ้ต้อง
หาแต่เป็นผู้ถูกกล่าวหา นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีตํารวจสอบสวนแล้วเมื่อบอกว่าไม่ผิดจึงไม่มี
หมายจับ และตนก็ไม่มีหน้าท่ีจับและไปบอกให้มีความผิดก็ไม่ได้ พร้อมได้สอบถามไปยัง 
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ตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็บอกว่านายโรเบิร์ตเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้อง ด้านกอง
ปราบปรามเอง ก็บอกวา่ไม่ได้มีการออกหมายจับแต่อย่างใด 

นายวัชระ ถามเพิ่มเติมกรณีนายโรเบิร์ตเขียนหนังสือในเชิงหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ รวมทั้งออกคําแลงการณ์เคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
112 โดยระบุว่าเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย ไร้สติ ป่าเถื่อน จึงอยากถามว่านายโรเบิร์ตเป็น
ชาวต่างประเทศมีเส้นสายเหนือคนไทยโดยไม่ได้ถูกลบรายชื่อออกและตรวจคนเข้าเมือง
เองก็บอกวา่มีชื่ออยู่ในแบล็คลิสต์ จึงอยากทราบว่าใครเปน็คนจ้างนายโรเบิร์ตให้ทํา
หนังสือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแบบนี ้

 ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งว่า 
รัฐบาลชุดท่ีแล้วห้ามนายโรเบิร์ตเข้าประเทศ แต่รัฐบาลปัจจุบันอนุญาตให้เข้าประเทศ
ไทยได้เมื่อคดีไม่มีความผิด ตนจะไปเร่งรัดไม่ได้ การที่นายโรเบิร์ตเข้าพบตนที่รัฐสภาที่
ผ่านมานั้นก็เพื่อมาสอบถามเรื่องคดี 91 ศพ การพบและพูดคุยกันก็ไม่มีนัยอะไร ซึ่งเป็น
เรื่องของความถูกต้องชอบธรรม พร้อมยืนยันว่าตํารวจไม่มีหมายจับและตนก็ไม่มีหน้าท่ี
ไปจับใคร คงต้องอยู่ท่ีการสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

วัชระ ถามต่อเรื่องบ่อนการพนันในยุคพลตํารวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็นผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติในครั้งนั้นสส.เปิดโปงบ่อนเดียวผบ.ตร.ก็โดยย้ายเลย แต่วันนี้
สส.คนเดียวกันเปิดโปงบ่อนอีก 21 แห่งและจเรตํารวจก็เพิ่มอกี 9 แห่ง กรณีทําไม่ถึงไม่
มีการย้ายผบ.ตร.ถามว่าอย่างนี้สองมาตรฐานหรือไม่ หรือว่าผบ.ตร.คนปัจจุบันเป็นญาติ
กับผู้มีพระคุณเลยทําให้ไม่กล้าย้ายเนื่องจากเป็นภรรยาของผู้มีอํานาจและมีบทบาทกับ
พรรคใช่หรือไม่ และก็ขอร้องว่าอย่าได้เวียนเทียนยาบ้าเพื่อเอาเงินล่อซื้ออีก เพราะ ณ 
วันนี้จะเห็นได้ว่ามีบ่อนการพนันมากเหลือเกิน อาชญากรรมก็มากมายกว่ายาบ้าเสียอีก
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนหวาดระวางเป็นอย่างมากกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า เรื่องบ่อนการพนันนั้น
สองปีเจ็ดเดือนที่มีการเปิดกันมากเปรียบเทียบก็เหมือนเกดิลาสเวกัสในเมืองไทย เรื่องนี้
ถ้าจะมองในมุมของผู้ดําเนินการตามกฏหมายคือเจ้าหน้าท่ีตํารวจถ้าตํารวจเข้าไปรู้เห็น
กับการกระทําก็ต้องย้ายแน่นอนและคนที่จะโยกย้ายก็คือนนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตนเอง 
ส่วนการไปดํารงตําแหน่งเลขาสมช.นั้นมองว่าพลตํารวจเอกวิเชียร สมัครใจไปเองไม่ได้มี
การเมืองเข้าไปแทรกแซงอย่างแน่นอน 
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กระทู้ถามสดที่ ๒ เรื่องการแก้วิกฤติน้ําท่วมและน้ําแล้ง ถามโดยนายอํานวย คลังผา สส.
จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ว่าการแก้ไขวิกฤตน้ําท่วมของลุ่มน้ําท้ัง 25 แห่งทั่วประเทศ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสภาอุตสาหกรรมและในการลงทุน ส่วนนี้รัฐบาลจะมีมาตรการ
ในการจัดาการแก้ไขปัญหาอย่างไรและได้มีการเร่งแผนงานระดับจังหวัดเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในชว่ง 3 เดือนก่อนที่จะถึงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไร โดยพร้อมอยากให้มีการผัน
น้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาลงไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อระบายน้ําลงทะเล รวมทั้งถามถึง
ได้มีการสั่งให้มีการขุดลอกแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อป้องกันน้ําท่วมอย่างไรบ้างหรือไม่ 

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ตอบชี้แจงว่าล่าสุดขณะนี้รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆเข้าไปดูแล
เยียวยาให้ท่ัวถึงแล้ว สําหรับมาตรการเตรียมความพร้อมในการแก้ปญัหาน้ําท่วมนั้นก็ได้
มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีอยู่ในเส้นทางแม่น้ําในภาคเหนือทั้งลุ่มน้ําปิง วัง ยม 
น่าน แม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําสะแกกรังใหทุ้กจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ รวมท้ังการ
จัดโครงการแก้มลิงที่จะดําเนินการในปีนี้ 

 นายธีระ วงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจง
เพิ่มเติมว่าในภาพรวมของประเทศมีแผนแม่บทโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการ
ฟื้นฟูและวางระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ําหรือกยน. ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว ท้ังต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยจะเริ่มต้ังแต่การฟื้นฟูและ
การสร้างแหล่งกักเก็บน้ําและบริหารจัดการน้ําของประเทศ เพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัย 
ตลอดจนการพัฒนาคลังข้อมูลท่ีสําคัญ นําพื้นที่รับน้ํานอง มาใช้ตัดยอดน้ําเกษตรที่ได้รับ
ในการจัดการน้ํา รวมท้ังการจัดการน้ําในเขื่อนหลัก การปรับปรุงเกณฑ์การควบคุมการ
เก็บกกัน้ําท้ังเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยจะมีการจัดการน้ําท้ังในฤดูแล้ง และฤดูน้ําหลาก และจะพยายามพร่องน้ําในเขื่อนลง
ไปเพื่อบรรเทาน้ําท่วมด้วย โดยในวนัที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะ
ได้เดินทางไปดูการแก้ไขปัญหาน้ําต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําด้วยตัวท่านเองเพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาน้ําของจังหวัด สําหรับเรื่องของแม่น้ําเจ้าพระยานั้นต้องยอมรับแม่น้ํา
เจ้าพระยานั้นอายุมากและมีข้อจํากัดในการระบายน้ํา ซึ่งต้องใช้แนวทางในการระบาย
น้ําลงสู่ทะเลแทนให้ได้มากท่ีสุดโดยการขยายคลองระพีพัฒน์เพื่อระบายน้ําให้เพิ่มมาก
ขึ้น สําหรับแผนการขุดลอกคู คลองนั้นก็กําลังวางแผนงานอยู่โดยรัฐบาลได้มีการ
วางแผนอย่างเร่งด่วนและในระยะยาว ก็จะมีโครงการซ่อมคันกั้นน้ํา ขุคคลองระบายน้ํา 
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ให้น้ําไหลลงทะเลให้เร็วมากท่ีสุด นอกจากนี้จะต้องดูในส่วนของแม่น้ําเจ้าพระยาว่า
สามารถที่จะรองรับน้ําได้ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนเพื่อลดภาระในการรับน้ํา ควบคู่ไป
กับการดูแลระบบเตือนภัยด้วย 

นายอํานวย ฝากนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้ํานั้นอยากให้เสร็จภายใน ๓ 
เดือนเฉพาะหน้า ส่วนระยะยาวก็ให้เร่งดําเนินการเช่นเดียวกันเพื่อใหร้องรับกับปญัหา
น้ําท่ีจะเกิดขึ้น 

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ รัฐบาลจะยืนยันแปรรูปปตท. หรือไม่อย่างไรถามโดย
นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ว่าปตท. มีมูลค่าองค์กรสูงมาก
ซึ่งเป็นบริษทัท่ีมีกําไรสูงสุดของประเทศซึ่งมีผลต่อชีวิตคนไทยทุกคนโดยปตท.มีอํานาจ
ผูกขาดด้านพลังงาน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปตท.จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อ
สินค้าพลังงานของคนไทยทุกคนและสถานะปตท.ขณะนี้ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจ ทําให้
ประชาชนอุ่นใจว่ายังเปน็ของประชชน แต่ยังมีความสับสนว่าทําไมนโยบายและบทบาท
ของปตท.ไม่สามารถดูแลประชาชนได้เหมือนเหมือนกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน
เช่นการลอยตัวก๊าซ หรือไม่สามารถรักษาระดับราคาน้ํามันดีเซลให้ตํ่ากว่า 30 บาทต่อ
ลิตรและก็ไม่สามารถยกเลิกกองทนุน้ํามันได้ด้วย อย่างไรก็ตามมองว่าแนวความคิดการ
แปรรูปปตท.มีจุดประสงค์เพื่อหากําไรอย่างเดียว จึงสงสัยว่าแนวคิดขายหุ้น ปตท.ของ
ภาครัฐเพื่อลดตัวเลขหนี้สาธารณะของรัฐถึงมีความสําคัญมากกว่าปัญหาราคาพลังงานที่
มีผลกระทบต่อประชาชน 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบชี้แจง ท่ีผ่านมารัฐบาลไม่เคยมีนโยบายในการแปรรูปปตท.ท่ีผ่านมาเป็นการให้
สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเกี่ยวกบัแนวทางการลดตัวเลขหนี้สาธารณะ
เท่านั้นโดยที่ระดับคณะกรรมการบริหารนโยบายรัฐวิสาหกิจไม่เคยมีการหารือกันและ
การที่รัฐบาลยังถือหุ้นปตท.นั้นถือว่ายังเป็นเรือ่งที่ดี เพราะปตท.เองก็เป็นรัฐวิสาหกิจท่ี
ประสบความสําเร็จหลังจากมีการระดมทุน จนกระทั่งมีความเข้มแข็งถึงวันนี้ จึงไม่อยาก
ให้กังวลเรื่องนี้ เพราะรัฐบาลไม่เคยมีนโยบาย สําหรับกรณีการขึ้นราคาก๊าซเอ็น จี วีนั้น 
เนื่องจากราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัมนั้น เป็นราคาที่ตํ่าเกินไป ไม่มีความเหมาะสม 
เพราะแก๊สเอ็น จี วีจําเป็นต้องขยายการบริการออกไปให้มากขึ้นกว่าท่ีผ่านมาแต่จะไม่
สามาถทําได้เลย ถ้ากิจการในส่วนนี้ ยังไม่มีกําไรหรือขาดทุนเหมือนปัจจุบันนี้  และ 
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ปตท.เองนอกจากจะเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วยังเป็นบริษัทมหาชนที่มีหน้าท่ีดูแลสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่รัฐด้วย 

นายกรณ์ ถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีอํานาจเหนือรัฐบาลนั้นรัฐบาล
มีนโยบายป้องกันอย่างไรรวมถึงสถานีให้บริการแก๊ส เอ็น จี วีท่ีตอนนี้มีสถานีบริการน้อย
รัฐบาลจะมีแนวทางดูแลอย่างไร 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สําหรับความกังวลในสถานีบริการแก๊ส เอ็น จี วีนั้นได้มีการหารือใน
การเพิ่มสถานีบริหารเอ็น จี วีให้มากขึ้น กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นรัฐบาลเองก็มีดุลย
พินิจในการดําเนินการเป็นอย่างดี และรัฐบาลก็มีหน้าท่ีในการส่งเสริมนักลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านนั้นรัฐบาลจะไม่ทําหน้าท่ีให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ท่ีท่านกล่าว
อ้างทั้งสิ้น 

กระทู้ถามสดที่ ๔ เรื่องโครงการจํานําพืชผลทางการเกษตร ถามโดยนายวรงค์ 
เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ว่ามัน
สําปะหลังจากเขมร มีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วมีการ
ลักลอบนําเข้ามันสําปะหลังจํานวนมาก รับบาลจะมีมาตรในการป้องกันอย่างไร 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว. กระทรวงพาณิชย์ตอบวา่มันสําปะหลังตามแนว
ชายแดนนั้นได้มีการหารือกับรมต.กลาโหม คลัง และมหาดไทยเพื่อร่วมกันหาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้มันสําปะหลังเข้ามาในประเทศ และหัวมันสําปะหลังที่เข้ามาก็มี ๒ ลักษณะ
คือการลักลอบนําเข้า และสามารถนําเข้ามาได้โดยความผูกพันทางการค้าหรืออาฟต้าก็
ขอทําความเข้าใจให้ได้ทราบ สําหรับกรณีการสวมสิทธิในการเข้าร่วมโครงการรับจํานํา
นั้นเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายในและอคส.ก็กําลังเร่งตรวจสอบไม่ให้มีการนํามันสําปะหลัง
เข้ามาสวมสิทธิแล้วขณะนี้ 

นายวรงค์ ถามต่อว่าการดูแลท่ีรัฐบาลตอบวันนี้ดูเหมือนจะช้าเกินไปในการดูแล
การทะลักของมันสําปะหลังซึ่งตอนนี้ล่าสุดความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมากเกินไปแลว้เพราะ
มีการส่งส่วยกันด้วย และถามว่าลานมันที่เข้าร่วมโครงการรับจํานํามีกี่โรงและมีการ
ดําเนินการอย่างไร 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว. กระทรวงพาณิชย์ตอบวา่ โครงการรับจํานํามัน
สําปะหลังนี้ได้รับการอนุมัติจากครม. เมื่อ ๑๕ ม.คท่ีผ่านมา และเริ่มรับจํานําได้วันที่ ๑ 
ก.พที่ผ่านมา ขณะนี้เปิดจุดรับจํานํา ๔๘๑ รายปัจจุบันเปดิได้ ๑๕ แห่งจํานวนมันที่เริ่ม 
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เข้ามาแล้ว ๖๗๒๐ ตันถือว่ายังน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีกําลังตรวจสอบเรื่องการสวมสิทธิ
อยู่ และให้เร่งรัดการดําเนินการรับจํานําให้เร็วยิ่งขึ้นและจะปรับราคาจํานําจาก ๒บาท 
๗๕ สตางค์ไปจนถึง สองบาทเก้าสิบสตางค์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ กรณีมีปัญหาใน
จังหวัดใด ๆในการเปิดรับจํานําก็จะให้จังหวัดใกล้เคียงอนโุลมรับจํานําข้ามจังหวัดแทน
ได้และก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรในความล่าช้าในการรับจํานําทําให้เสียโอกาสในการเรื่อง
ค่าใช้จ่ายจําเป็นในครัวเรือนเรื่องนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ให้ทางธกส.อย่าเพิ่งไปเร่งรัดหนี้สิน
เกษตรกรในช่วงนี้ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกร 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการถามตอบกระทู้ถามทั่วไปคือ 
กระทู้ถามทั่วไปที่ ๑ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการผูกขาดทางการค้า ถามโดยนายนคร 
มาฉิม สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ว่ารัฐบาลมีนโยบายป้องกันปัญหาการผูกขาด
ทางการค้าและมีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นธรรมอย่างไร 

รมว. พาณิชย์ บุญทรง เตริยาภิรมย ์ตอบว่าการดูแลผู้ประกอบการรายย่อยและ
เกษตรรายย่อยนั้นเช่นเกษตรกรผู้เลื้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบราคาจากราคาอาหารสัตว์
สูงขึ้น ได้ให้นโยบายให้ลูกค้ารายย่อยมีโอกาสซื้อสินค้าทุนสูงขึ้นโดยให้อคส.ช่วยดูแลให้
ต้นทุนอาหารสัตว์ให้ลดตํ่าลง สําหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้น ได้มีการพูดคุยกับ
เช่น เอส เอม อีแบงค์ในการจัดสรรวงเงินต้นทุนเงินที่เหมาะสม ดอกเบี้ยท่ีดีกับสถาบัน
การเงินให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้มากท่ีสุดโดยเร่งหารือในคณะรัฐมนตรีทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องขณะนี้และแนวทางการทํางานของรัฐบาลก็ได้มีการทํางาน
ประสานภาคเอกชนมากขึ้นในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ทําธุรกิจท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

นคร ถามความคืบหน้าของการออกกฎหมายการค้าปลีก ค้าส่งอย่างไร ในขณะนี้ 
รมว. ตอบในประเด็นกฎหมายค้าปลีก ค้าส่งนั้นขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา

กําลังทบทวนร่างอยู่ ซึ่งสาระสําคัญของกฎหมายหลัก ๆคือจะส่งเสริมธุรกิจโชห่วยให้
สามารถอยู่ในระบบการค้าได้ต่อไปโดยความช่วยเหลือของภาครัฐ 

กระทู้ถามทั่วไปที่ ๒ เรื่องการติดตามงบประมาณก่อสร้างสถานีตํารวจที่ชํารุด
ทรุดโทรมในจังหวัดสุโขทัย ถามโดยนายสัมพันธ์ ต้ังเบญจผล สส.สุโขทัยว่ามีนโยบายที่
จะสร้างสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดสุโขทัย ๔ แห่งได้อย่างไร 

ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกํากับดูแลสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ตอบว่าในภาพรวมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๕๔ ได้มีการทําสัญญาก่อสร้างสถานี 
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ตํารวจทั่วประเทศ ๓๙๖ สถานีแล้วและจะครบกําหนดสัญญาการก่อสร้างในวันที่ ๑๗ 
มิ.ย ๕๕ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างก็มีปัญหาจึงขยายเวลา เป็น ๑๗ ก.ค ๕๕ สําหรับ
สุโขทัยนั้นมีการอนุมัติสร้างได้ ๘ สถานีแต่มีความติดขัดเรื่องที่ว่าจะก่อสร้างสถานีตํารวจ
ใหม่ได้สถานี ฯต้องใช้งานไปแล้ว ๓๐ ปี แต่ศรีสัชนาลัย ศรีนคร เมืองบางขลัง บ้านแก่ง
ท่ีสุโขทัยนั้น เหตุล่าช้าคือการรื้อถอนอาคารเดิมและปัญหาอุทกภัยจึงไม่สามารถก่อสร้าง
ได้ อย่างไรก็ตามได้เร่งรัดให้สํานักตํารวจแห่งชาติดูแลให้ก่อสร้างเสร็จโดยเร็ว  

สัมพันธ์ถามต่อว่าสถานีตํารวจตําบลบ้านสวนและที่ เมืองเก่า จะอนุมัติดูแลได้
ไหม 

ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรีตอบว่าสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติได้ต้ังงบประมาณแล้ว  ในปี ๒๕๕๖ และในเรื่องสวัสดิการตํารวจนั้นได้มีการ
เจรจากับธนาคารออมสินให้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าให้สําหรับข้าราชการตํารวจชั้นผู้น้อย
ซึ่งตอนนี้สามารถทํานิติกรรมการกู้เงินได้แล้ว 

กระทู้ถามทั่วไปที่ ๓ เรื่องความเดือดร้อนเรื่องค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถามโดยนางดวงแข อรรณพพร สส.
ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจะดูแลค่า
รักษาพยาบาลในการจ่ายสํารองจ่ายล่วงหน้าอย่างไร 

นายสุชาติ หาญสวสัด์ิ รมช.มหาดไทย ตอบว่าถ้างบประมาณไม่เพียงพอ
ส่วนกลางจะให้เงินอุดหนุนโดยการขยายโครงสร้างพื้นฐานลงไป โดยปีต่อไปรัฐบาลจะ
อุดหนุนให้ 

นางดวงแข ถามต่อว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคร้ายซี่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
สําโรงตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ มีการเบิกจ่ายงบประมาณกว่า ๒ ล้าน
บาททําให้ค่ารักษาพยาบาลของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไม่เพียงพอในงบที่อบต.มีอยู่รัฐบาลสามารถดูแลอย่างไร 

นายสุชาติ หาญสวัสด์ิ รมช.มหาดไทยตอบว่า อบต.เป็นนติิบุคคล ท่ีรัฐบาล
สามารถจะกระจายเม็ดเงินเพิ่มขึ้นให้ได้ อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาอบต.ก็สามารถทํา
ข้อตกลงกับโรงพยาบาลที่รักษาเรื่องหนี้ไว้ก่อนในปีนี้และส่วนกลางจะอุดหนุนเงินให้
อบต.เพิ่มขึ้นเพื่อจ่ายให้โรงพยาบาลในปีต่อไปได้ 
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กระทู้ถามทั่วไปที่ ๔ เรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางโทรศัพท์ ถามโดย 
นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ถามเบื้องต้นว่า

โทรศัพท์พื้นฐานสาธารณะขณะนี้ไม่ได้รับความสนใจเท่าโทรศัพท์มือถือ 
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะมีการบริการทั่วถืง ครอบคลุมอย่าง
ท่ัวถึงโดยมีหมายเลขโทรศัพท์สาธารณะทั่วประเทศกว่า ๒ ล้านเลขหมายและจะ
สามารถเพิ่มได้อกี ๒ ล้านเลขหมาย อย่างไรก็ตามการใช้โทรศัพท์มือถือกลับทําให้การ
บริการโทรศัพท์สาธารณะมีรายได้ลดน้อยลง รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายในการวางกล
ยุทธ์ดึงดูดลูกค้าให้สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 

นายจิรายุ ถามต่อว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการรบกวนให้ทําประกันบ้าง 
ต่ออายุประกันภัยบ้าง จะดูแลอย่างไร 

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร.ตอบในส่วนการดูแลของกระทรวงว่าได้ควบคุมดูแลเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด
โดยการกํากับตัวผู้ประกอบการที่ให้การบริการเลขหมายโดยมีนโยบายชัดเจนไม่ให้มีการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่ให้มีการขายสินค้า และขายประกันและถ้าประชาชนถูกละเมิด
สิทธิทางโทรศัพท์ก็สามารถโทรสายด่วนได้ท่ีหมายเลข.1200 ถ้าถูกละเมิดในกิจการ
โทรคมนาคม 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเริ่มต้นจากการอภิปรายนําต่อร่างนี้
โดยนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฉบับนี้ และต่อ
อภิปรายของสมาชิก ฯ ในการให้ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบบันี้ และได้ลงมติ
เห็นชอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบบันี้ก็
เพื่อเป็นการสนองปณิธานและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคของ
ประเทศไทย โดยให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความเป็น
เลิศด้านดนตรคีลาสสิคด้วย 

ในช่วงท้ายของการประชุมท่ีประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกบัการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กในวาะที่๒ซึ่ง
ภายหลังการของสมาชิก ฯต่อร่างพรบ.ฉบับนี ้ยัง่ไม่ได้มีการลงมติในวาระที่ 3   



ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลา 16.40 นาฬิกา 
 
 
 
 


